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Meirihlutanum er tíðrætt um endurheimt votlendis í borgarsvæðinu. Flokkur fólksins spyr: 
Eru  einhver svæði til í borgarlandinu núna sem skipta máli í endurheimt votlendis. Hvorki 
munu  Laugamýri eða Kringlumýri verða endurheimtar, né Vatnsmýrin, en lítill hluti hennar 
er enn votlendi og verður væntanlega áfram. Hvaða aðrar mýrar í borgarlandinu er hægt  að 
endurheimta?  Óskað er eftir að fá lista  yfir þær ef eru?  


